
Aðalfundur KFR 4. mars 2020 haldið í Hvolnum Hvolsvelli. 

Aðalfundagerð fyrir árið 2019 

 

Mættir eru úr stjórn: Tinna Erlingsdóttir formaður, Sigríður K. Viðarsdóttir ,fráfarandi 
gjaldkeri, Hulda Dóra Ey ritari,, Guðmundur Úlfar Gíslason meðstjórnandi, Klara 
Viðarsdóttir varamaður , Guðrún Lára Sveinsdóttir meðstjórnandi,  

 
 

• Tinna formaður setur fund. 23.aðalfund KFR.  Stungið uppá fundarstjóra,  

a. Stungið uppá fundarstjóra- Yngvi Karl, samþykkt 

b. Stungið uppá ritara- Hulda Dóra, samþykkt. 

 

• Skýrsla stjórnar sem formaður les. 

 

• Skýrsla gjaldkera, gjaldkeri les 

 

Umræður um skýrslu og ársreikninga. 

• Ólafur oddur spyr hvað er aðkeypt gæsla á ársreikning? Árið 2019 náðist ekki að 
manna þorrablótsgæslu hjá foreldrum, hugmynd var að það myndi lækka 
æfingagjald. 

• “Greitt til yngri flokka” ? Var til gámakaups frá Mfl. til yngri flokka. 

Mikill launakostnaður á milli ára? Hvað veldur? Ákveðið var að borga gjaldkera , aukist 
t.d akstur þjálfara á Selfoss.  Fleiri flokkar sem haldið er úti og fleiri þjálfarar. 

 

Skýrsla stjórnar var samþykkt samhljóða. 

Ársreikningar samþykktir samhljóða. 

 
 
 
 
 



• Tillögur:  

a. Hækkun æfingagjalda. - Stjórn leggur til að hækka æfingagjöld. 15% þvert á alla 
flokka nema 8.flokk sem heldur sér . 7.-5. flokk hækkar um 15% og 3.og 4. Fl. hækkar 
um 33%. Gjaldið yrði þá 60.000 á eldri flokkana sem er að fara á Selfoss.  

Spurt er þá hvort að yngri flokkar fái betri aðstöðu til æfinga á gervigrasi annað en bara 
beint í leiki. Þjálfarar ákveða það en það myndi dekka hækkun þjálfaralauna til að styðja 
þá í það. - Samþykkt samhljóða. 

b. Senda út félagsgjöld á skráða félaga aðra en þá sem borga æfingagjöld. 
Sérstakur sjóður ætlaður til þess að bæta æfingaaðstöðu iðkenda. Formaður 
kynnir.  Stjórn leggur til að valgreiðsla yrði send  til þeirra félaga sem eru skráðir 
um 700 manns, sérstakur sjóður sem færi í aðstöðumál.- Samþykkt samhljóða  

b. 4 fulltrúar ársþing HSK 19.mars 2020 kl 17 á Hvolsvelli. (Tinna , Klara, Úlfar og 
Lovísa)  

 
 

• Kosning stjórnar. 

a. Tinna formaður gefur kost á sér áfram. Er mótframboð? Engin býður sig fram, 
Tinna heldur áfram. Samþykkt endurkjör. 

b. Aðrir stjórnarmeðlimir og varamenn gefa kost á sér áfram nema gjaldkeri. Tillögur 
um gjaldkera? Einhver sem býður sig fram? Enginn.. Stjórn gefur kost á sér, samþykkt 
endurkjör. 

c. Gjaldkeri- á eftir að finna mann. 

d. Skoðunarmenn reikninga. Berglind Hákonardóttir , Lárus Einarsson vilja halda 
áfram. Samþykkt endurkjör 

 
 

• Önnur mál 

• Helgi Jens spyr., það er samstarf hjá 3 og 4 flokk kvk, eru þjálfarar að koma frá 
Hamar og Ægi? Það er einn þjálfari sem fylgir  með hér frá Hvolsvelli.  Verður 
Fanney áfram? Nei hún er að flytja á Selfoss og vonandi mun hún taka á móti 
okkar stelpum þar.  

• Aðstöðumál? Er farið að segja mikið til sín. Er hægt að fylgja þessu málið frekar 
eftir? Er hægt að búa til hóp sem ýtir þessu máli enn frekar áfram. Taka næsta 



skref.- Tillögur að vinnuhóp, Tómas Birgis að vinna með stjórninni að stýra þessari 
vinnu með stjórn. Samþykkt. 

 

Fundi slitið.  

 


